

Bài dự thi: Cuộc Thi GRACE-4 Giá trị của LÒNG CAN ĐẢM

Cha Pierre từng có câu nói nổi tiếng “Nhờ gặp gỡ mà ta tồn tại”. Và quả thực cuộc gặp gỡ với Học viện Công dân ICEVN đã giúp mình “giác ngộ” ra bao điều, để mình thấy hiểu hơn về những giá trị tốt đẹp, những lẽ sống lớn trong cuộc đời như giá trị của lòng biết ơn, của sự tôn trọng, của tinh thần trách nhiệm và của lòng can đảm. Cũng như bản thân từ GRACE với nghĩa làm đẹp thêm, làm vinh dự, vẻ vang thêm là sự kết hợp của những chữ cái với nét nghĩa thật đẹp (G- Gratitude; R – Respect; A – Accountability; C – Courage; E – Engagement).

4 video của Học viện Công dân nói cho mình biết thế nào là lòng can đảm, kể mình nghe câu chuyện về những con người can đảm và chỉ cho mình thấy khung tư duy của lòng can đảm...

“Bạn sẽ không làm được gì trên cõi đời này nếu bạn không có sự can đảm. Lòng can đảm là giá trị quan trọng nhất của một con người chỉ sau danh dự mà thôi” Aristotle nhà triết học cách chúng ta mấy mươi thế kỷ đã từng khẳng định như vậy. Và cho đến giờ câu nói ấy vẫn còn nguyên giá trị.

Lòng can đảm giúp ta dám là chính mình!

Hôm trước, cô học trò cũ nhắn tin cho mình bảo: “Cô ơi! Con buồn quá! Con thấy trống rỗng quá, con muốn từ bỏ cuộc đời này!” Mình sợ quá gọi điện ngay cho em. Thì ra em ấy bị áp lực gia đình. Em muốn chọn ngành thời trang còn bố mẹ lại một mực muốn em học ngân hàng với đủ những phân tích về lợi thế mà gia đình đang có. Em đã theo quyết định của gia đình. Học được một năm, có lẽ em không thể chịu đựng được nữa. Ngày nào cũng phải đối mặt với những con số với những môn học em chẳng hề quan tâm. Em bảo em đã quên mất bản thân mình thích gì.

Chuyện của em làm mình nhớ đến câu nói nổi tiếng của Martin Luther King “Tôi có một giấc mơ...”. Ừ, thì ai chẳng có giấc mơ của riêng mình. Hồi học lớp 12 bố cũng một mực muốn mình thi vào Học viện Cảnh sát nhưng mình đã kiên quyết từ chối. Giấc mơ của mình là được dạy học, được gắn bó với học trò, được nói dài một thời áo trắng. Nếu không có can đảm và quyết tâm có lẽ giờ này mình cũng giống em, chán nản khi gánh trên vai giấc mơ của người khác.

Trường hợp của em cũng không phải cá biệt. Mỗi năm, trước ngưỡng cửa đại học vẫn còn không ít học sinh sống theo kì vọng của mẹ cha để rồi những năm tháng sinh viên rục rờ nhất trong đời họ lại thấy thật buồn bã, tẻ nhạt. Nếu không có lòng can đảm chúng ta rất dễ từ bỏ mơ ước của bản thân mình. Và giấc mơ khi bị những kỳ vọng của người khác mang đi, giấc mơ ấy sẽ có ngày tan biến.

Mỗi người đều có những ước mơ, những đam mê riêng của mình. Nếu không có ước mơ, ta chẳng biết mình là ai, mình cần gì, mình đi về đâu? Nghĩa là ta đang tồn tại chứ không phải

đang sống. nên mình đã nhắn cho em: “Em à, hãy can đảm với giấc mơ của mình em nhé! Em có tin không, cô gái có ước mơ sẽ trở thành người phụ nữ có tầm nhìn”

Lòng can đảm giúp ta dám bước qua vùng an toàn!

Năm 2012 khi vừa tốt nghiệp đại học ra trường, mình được tuyển dụng vào một trường tư thục gần nhà. Với nhiều người, đó là một điều may mắn và hạnh phúc bởi mình đã được sống đúng với ước mơ của mình, được làm công việc mà mình ấp ủ bấy lâu. Đây là còn chưa kể, bao sinh viên sư phạm ra trường phải chật vật tìm kiếm những công việc khác nếu không muốn thất nghiệp.

Nhưng chỉ mình hiểu rằng, bản thân mình không thấy hạnh phúc. Điều mình cần không phải chỉ là một công việc, không chỉ là được học trò chào bằng cô. Mình muốn làm dày thêm vốn hiểu biết của bản thân, mình muốn một môi trường dạy và học cởi mở hơn, sáng tạo hơn, năng động hơn. Và năm 2013, mình đã quyết định từ bỏ công việc đang có để bắt đầu đi học Thạc sĩ. Với nhiều người, thậm chí là cả ba mẹ đều cho rằng đó là một quyết định điên rồ. “Tại sao con lại bỏ việc để đi học? Học xong rồi con có định tiếp tục đi dạy không? Nếu vẫn đi dạy thì tại sao lại bỏ việc? Con lấy tiền đâu để học tiếp? ...” Và rất nhiều những câu hỏi kiểu như thế ba dồn dập hỏi khi nhìn thấy giấy báo nhập học của mình ở nhà.

Mình im lặng trước cơn phẫn nộ của ba mẹ vì cũng chưa biết trả lời ra sao khi số tiền tiết kiệm trong thẻ ngân hàng chỉ đủ để nộp học phí và duy trì sinh hoạt trong hai tháng. Nhưng mình có một niềm tin mãnh liệt rằng con đường mình chọn là đúng đắn hoặc chí ít mình sẽ không hối hận. Tiếp đó là chuỗi ngày vừa học vừa làm thêm, dạy thêm để thực hiện con đường mình chọn. Không ít hôm mình về nhà lúc mười giờ đêm và kết thúc việc học bài, làm bài lúc ba giờ sáng. Dù mệt nhưng mình thấy hạnh phúc. Để rồi sau hai năm khi hoàn thành chương trình Thạc sĩ cũng là lúc mình chính thức được nhận ở trường quốc tế ngay tại thủ đô, được tiếp xúc với những phương pháp tiên tiến, hiện đại, được gặp gỡ với những người bạn cực kì thú vị. Và mình hiểu ra rằng, khi tin ở bản thân mình, mình sẽ là những gì mình nghĩ, mình có đủ sức mạnh để đi qua khó khăn. Can đảm giúp mình chiến thắng bóng tối và nỗi sợ hãi của bản thân. Can đảm giúp mình đi qua định kiến. Can đảm giúp mình dám bắt tay vào hành động thay vì chỉ ngồi suy nghĩ và chần chừ do dự.

Lòng can đảm giúp ta là mình ở một phiên bản tốt hơn!

Tám năm đã đi qua kể từ năm 2012. Và hiện tại mình vẫn là một giáo viên nhưng ở một hình ảnh hoàn toàn khác. Thay vì là một cô bé nhút nhát, buồn bã, tự ti, chán nản với môi trường xung quanh mình đã hiểu bản thân, yêu cuộc sống và tin tưởng vào con đường mình chọn. Mình cũng nhận ra rằng: Khi bạn hạnh phúc, bạn có thể truyền năng lượng tích cực đến những người xung quanh. Ai cũng chỉ sống một cuộc đời và thời gian thì không quay trở lại. Vậy, hãy can đảm lên bạn nhé!

Message from the GRACE contest committee/Ban Tổ Chức cuộc thi về GRACE

Xin mời quý vị xem các bài dự thi của cuộc thi về Lòng Can Đảm và giúp chúng tôi chọn bài nào hay nhất bằng cách nhấn nút **"Like"** vào bài quý vị cho là thể hiện rõ nhất ý nghĩa của Lòng Can Đảm và chia sẻ cách thể hiện Lòng Can Đảm hữu hiệu nhất.

Các video về Lòng Can Đảm trên ICEVN fanpage:

Video 1: <https://www.facebook.com/icevn.org/videos/218880515821180/>

Video 2: <https://www.facebook.com/icevn.org/videos/1412082798999124/>

Video 3: <https://www.facebook.com/icevn.org/videos/2661272460797513/>

Video 4: <https://www.facebook.com/icevn.org/videos/173538990346958/>

Các bài dự thi trên Facebook:

https://www.facebook.com/pg/icevn.org/photos/?tab=album&album_id=2571965813015906

Chúng tôi sẽ công bố kết quả trên Facebook ngày 20, tháng 5, 2020.